



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไฮโครเทค จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฮโครเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และเฉพาะของบริษัท ไฮโครเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฮโครเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท ไฮโครเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทและบริษัทประสพผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวมจำนวน 80.72 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81.19 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 49.15 ล้านบาท และจำนวน 72.19 ล้านบาท สถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.1 ซึ่งได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทได้ฟ้องร้องคู่สัญญาต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้จ่ายชำระค่าวงจางานให้กับบริษัท ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายแก่คู่สัญญา จำนวน 23.86 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเพียงภาระเดียวตลอดช่วงเวลานึงด้วยระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น โดยกลุ่มบริษัทวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นด้วยวิธีปัจจัยนำเข้าซึ่งกำหนดขึ้นจากอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.17) ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง เนื่องจากมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และการรับรู้รายได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น



การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง การประมาณการต้นทุน โครงการก่อสร้าง และการประมาณการขึ้นความสำเร็จของงาน และผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติ ตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ อ่านสัญญาก่อสร้างเพื่อพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ สอบถามผู้บริหารที่ รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่ใช้ในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานและการประมาณต้นทุน โครงการก่อสร้าง ตรวจสอบความเหมาะสมประมาณการต้นทุน โครงการก่อสร้าง ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสาร ประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณขึ้นความสำเร็จของงานจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไร ขึ้นต้นของงานก่อสร้าง วิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จของงานที่ประมาณ โดยวิศวกรกับขึ้นความสำเร็จของงานที่เกิดจาก ต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง และประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหาร

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปี ภายหลังจากที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมที่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



(นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.1	20,850,124.73	67,683,059.66	7,198,490.17	49,224,144.46
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	4,706,754.66	37,382.19	152,689,407.34	101,808,613.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	8	100,778,922.32	105,817,826.52	21,963,867.74	32,567,804.99
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9.1	86,403,216.14	69,915,650.87	3,839,999.96	5,920,373.80
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ		3,513,508.71	4,258,779.88	810,404.19	907,265.86
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	-	-	-	5,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	10	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง		29,112,855.77	15,917,033.10	170,754.41	170,754.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		245,365,382.33	263,629,732.22	186,672,923.81	195,598,957.16
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	4,203,518.78	19,125,804.02	4,203,518.78	19,125,804.02
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9.1	-	17,586,404.14	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,619,600.00	3,999,600.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	13	520,693.98	-	490,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	14	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	2,180,750.00	2,180,750.00	2,180,750.00	2,180,750.00
อุปกรณ์	16	21,489,899.28	21,943,468.71	21,179,572.00	21,593,661.46
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17	6,922,086.51	9,538,678.91	6,922,086.51	9,066,079.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	108,825,141.57	108,895,427.64	108,811,591.03	108,861,877.08
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		14,913,189.18	16,191,822.00	4,951,289.87	4,658,564.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		545,907.42	551,907.42	545,907.42	551,907.42
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		159,601,186.72	196,014,262.84	152,904,315.61	170,038,243.96
รวมสินทรัพย์		404,966,569.05	459,643,995.06	339,577,239.42	365,637,201.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	-	476,828.94	3,517,538.46	4,680,279.04
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	19	122,267,561.36	120,215,259.45	100,564,069.18	88,029,117.69
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9.1	42,243,479.24	62,906,054.16	9,226,379.44	9,314,934.72
ภาษีขายรอนำส่ง		2,289,358.61	1,789,980.95	2,272,331.11	1,773,139.51
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	20	-	580,293.83	-	580,293.83
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	2,066,879.49	2,668,426.14	2,066,879.49	2,180,762.21
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	125,644,786.50	-	125,644,786.50	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	571,563.33	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		294,512,065.20	189,208,406.80	258,866,365.30	123,455,409.56
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	4,111,664.98	6,001,362.28	4,111,664.98	6,001,362.28
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	22	-	125,644,786.50	-	125,644,786.50
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	4,066,883.80	4,398,766.71	4,066,883.80	4,398,766.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		11,983,107.89	12,550,035.72	-	37,052.79
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		20,161,656.67	148,594,951.21	8,178,548.78	136,081,968.28
รวมหนี้สิน		314,673,721.87	337,803,358.01	267,044,914.08	259,537,377.84
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	24				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญ 311,925,504 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		311,925,504.00	-	311,925,504.00	-
หุ้นสามัญ 2,402,799,158 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		-	2,402,799,158.00	-	2,402,799,158.00
<b>ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</b>					
หุ้นสามัญ 311,925,504 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		311,925,504.00	-	311,925,504.00	-
หุ้นสามัญ 2,304,683,037 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		-	2,304,683,037.00	-	2,304,683,037.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		-	141,376,373.77	-	141,376,373.77
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ		-	(1,276,585,171.06)	-	(1,276,585,171.06)
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		-	9,620,000.00	-	9,620,000.00
ซึ่งไม่ได้จัดสรร		(221,632,656.82)	(1,055,698,926.11)	(239,393,178.66)	(1,072,994,416.43)
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		90,292,847.18	121,537,856.46	72,532,325.34	106,099,823.28
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	302,780.59	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		90,292,847.18	121,840,637.05	72,532,325.34	106,099,823.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		404,966,569.05	459,643,995.06	339,577,239.42	365,637,201.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ไอโครเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการก่อสร้าง	30	123,614,838.36	262,401,644.86	-	-
รายได้จากการให้บริการ	30	6,652,620.70	8,086,577.64	6,652,620.70	8,086,577.64
รายได้อื่น		2,738,655.54	22,523,819.72	9,835,635.18	32,789,303.75
รวมรายได้		133,006,114.60	293,012,042.22	16,488,255.88	40,875,881.39
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนในการก่อสร้าง		150,738,622.60	241,033,550.65	-	-
ต้นทุนการให้บริการ		2,184,478.16	5,519,600.28	2,184,478.16	5,519,600.28
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		51,271,611.97	50,758,286.30	85,922,339.59	48,986,485.40
รวมค่าใช้จ่าย		204,194,712.73	297,311,437.23	88,106,817.75	54,506,085.68
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน		(71,188,598.13)	(4,299,395.01)	(71,618,561.87)	(13,630,204.29)
ต้นทุนทางการเงิน		(9,495,463.86)	(14,652,531.63)	(9,567,354.12)	(10,296,312.12)
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้		(80,684,061.99)	(18,951,926.64)	(81,185,915.99)	(23,926,516.41)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า		30,693.98	-	-	-
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(80,653,368.01)	(18,951,926.64)	(81,185,915.99)	(23,926,516.41)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(66,596.37)	(1,044,148.13)	-	-
ขาดทุนสำหรับปี		(80,719,964.38)	(19,996,074.77)	(81,185,915.99)	(23,926,516.41)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>					
<b>รายการที่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		58,506.30	176,804.79	-	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการจำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ		1,810,652.10	-	-	-
<b>รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	23	(61,829.95)	-	(61,829.95)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		1,807,328.45	176,804.79	(61,829.95)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(78,912,635.93)	(19,819,269.98)	(81,247,745.94)	(23,926,516.41)
<b>การแบ่งปันขาดทุน</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(80,720,884.47)	(19,984,900.06)		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		920.09	(11,174.71)		
		(80,719,964.38)	(19,996,074.77)		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(78,925,257.28)	(19,843,456.23)		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		12,621.35	24,186.25		
		(78,912,635.93)	(19,819,269.98)		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	27	(0.26)	(0.01)	(0.26)	(0.02)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)		311,925,504	1,567,940,099	311,925,504	1,567,940,099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอโตรเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่										
	ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่ามูลค่า หุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน	จากการแปลงค่างบการเงิน			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,280,385,570.00	141,376,373.77	(426,418,456.60)	35,849,770.32	9,620,000.00	(1,035,714,026.05)		(1,998,900.97)	3,100,330.47	278,594.34	3,378,924.81
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(19,984,900.06)		-	(19,984,900.06)	(11,174.71)	(19,996,074.77)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-		141,443.83	141,443.83	35,360.96	176,804.79
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(19,984,900.06)		141,443.83	(19,843,456.23)	24,186.25	(19,819,269.98)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	1,024,297,467.00	-	(850,166,714.46)	(35,849,770.32)	-	-		-	138,280,982.22	-	138,280,982.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,304,683,037.00	141,376,373.77	(1,276,585,171.06)	-	9,620,000.00	(1,055,698,926.11)		(1,857,457.14)	121,537,856.46	302,780.59	121,840,637.05
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(80,720,884.47)		-	(80,720,884.47)	920.09	(80,719,964.38)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(61,829.95)		46,805.04	(15,024.91)	11,701.26	(3,323.65)
โอนขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนใน องค์ประกอบอื่นเข้ากำไรขาดทุนจากการ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-		1,810,652.10	1,810,652.10	-	1,810,652.10
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(80,782,714.42)		1,857,457.14	(78,925,257.28)	12,621.35	(78,912,635.93)
ลดทุนหุ้นสามัญค้างขาดทุนสะสม	24	(2,040,437,781.00)	(141,376,373.77)	1,276,585,171.06	-	(9,620,000.00)	914,848,983.71	-	-	-	-
โอนขาดทุนสะสมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-		-	-	(315,401.94)	(315,401.94)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	24	47,680,248.00	-	-	-	-		-	47,680,248.00	-	47,680,248.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	311,925,504.00	-	-	-	-	(221,632,656.82)		-	90,292,847.18	-	90,292,847.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอโครเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่ามูลค่า หุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม		รวม
					จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,280,385,570.00	141,376,373.77	(426,418,456.60)	35,849,770.32	9,620,000.00	(1,049,067,900.02)	(8,254,642.53)
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(23,926,516.41)	(23,926,516.41)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(23,926,516.41)	(23,926,516.41)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	1,024,297,467.00	-	(850,166,714.46)	(35,849,770.32)	-	-	138,280,982.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,304,683,037.00	141,376,373.77	(1,276,585,171.06)	-	9,620,000.00	(1,072,994,416.43)	106,099,823.28
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(81,185,915.99)	(81,185,915.99)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(61,829.95)	(61,829.95)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(81,247,745.94)	(81,247,745.94)
ลดทุนหุ้นสามัญล้างขาดทุนสะสม	24 (2,040,437,781.00)	(141,376,373.77)	1,276,585,171.06	-	(9,620,000.00)	914,848,983.71	-
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	24 47,680,248.00	-	-	-	-	-	47,680,248.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	311,925,504.00	-	-	-	-	(239,393,178.66)	72,532,325.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไอโครเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนสำหรับปี	(80,719,964.38)	(19,996,074.77)	(81,185,915.99)	(23,926,516.41)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	33,530,000.00	3,328,064.77
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น(โอนกลับ)	(191.19)	4,904,242.85	(191.19)	1,103,801.48
ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	500,000.00	-	500,000.00
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์	2,314,511.77	1,667,199.24	2,253,861.80	1,620,862.92
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการไว้	2,912,158.33	3,737,664.30	2,451,423.34	2,784,777.66
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	70,286.07	74,637.56	50,286.05	54,637.54
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,460,032.53	-	(1,000.00)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	380,000.00	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,810,652.10	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	360,000.00
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(400,000.00)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(15,799.82)	-	(14,427.32)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(7,459,108.14)	-	(7,459,108.14)
ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง	294,367.36	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร ในกิจการร่วมค้า	(30,693.98)	-	-	-
โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ	-	(197,470.13)	-	(197,470.13)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	666,898.67	616,554.64	666,898.67	616,554.64
ดอกเบี้ยรับ	(52,171.53)	(34,953.97)	(312,740.44)	(921,686.94)
ดอกเบี้ยจ่าย	9,073,143.17	14,300,644.08	9,185,064.60	9,996,662.66
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	422,320.69	351,887.55	382,289.52	299,649.46
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	72,388.47	45,270.00	72,388.47	45,270.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	66,596.37	1,044,148.13	-	-
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(61,639,665.55)	(461,158.48)	(32,527,635.17)	(12,208,927.81)
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(4,669,372.47)	(7,644.92)	(84,140,586.86)	(99,070,403.46)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	2,504,918.66	(166,494.62)	10,583,847.87	(10,559,630.58)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,098,838.87	(38,555,467.34)	2,080,373.84	(275,506.75)
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ	745,271.17	(701,265.95)	96,861.67	371,311.55
วัสดุก่อสร้าง	(13,195,822.67)	(8,415,566.72)	-	(170,754.41)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,000.00	2,293,581.44	6,000.00	(41,052.63)
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(476,828.94)	(6,790.00)	(1,242,305.09)	(1,965,205.85)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	(7,215,503.92)	(41,417,853.50)	3,283,719.51	(19,865,087.85)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(20,662,574.92)	(38,736,526.93)	(88,555.28)	88,555.28
ภาษีขายรอ นำส่ง	499,377.66	(687,303.99)	499,191.60	348,610.71
ประมาณการรับประกันคุณภาพ	(580,293.83)	(2,137,045.80)	(580,293.83)	(2,137,045.80)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(566,927.83)	3,600,161.34	(37,052.79)	(125,496.54)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(104,152,583.77)	(125,399,375.47)	(102,066,434.53)	(145,610,634.14)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,133,000.00)	(917,439.33)	(1,133,000.00)	(917,439.33)
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้	1,207,654.25	(6,941,734.33)	(292,725.33)	(842,358.60)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(104,077,929.52)	(133,258,549.13)	(103,492,159.86)	(147,370,432.07)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไอโครเท็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	40,000.00
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(26,000,000.00)
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5,000,000.00	26,000,000.00
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	(500,000.00)	-	(500,000.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(490,000.00)	-	(490,000.00)	-
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	1,225,905.24	-	1,225,905.24
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	14,922,285.24	30,551,099.46	14,922,285.24	30,551,099.46
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(1,660,942.34)	(4,244,543.80)	(1,639,772.34)	(3,889,901.08)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	111,715.62	-	99,715.62
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	15,141,980.00	-	15,141,980.00
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการไว้ใช้	61,000.00	-	61,000.00	-
เงินสดรับในดอกเบี้ย	73,452.10	77,503.85	63,814.17	537,788.74
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุน	12,905,795.00	42,363,660.37	17,917,327.07	43,206,587.98
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(15,359,725.64)	-	(15,359,725.64)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	80,000,000.00	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(80,000,000.00)	(1,322,501.44)	(906,039.80)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินค้าตามสัญญาเช่า	(3,270,130.57)	(3,836,746.99)	(2,754,299.95)	(2,845,799.59)
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย	(21,911.19)	(5,461,465.43)	(54,268.11)	(2,134,195.53)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	138,280,982.22	-	138,280,982.22
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	47,680,248.00	-	47,680,248.00	-
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน	44,388,206.24	113,623,044.16	43,549,178.50	117,035,221.66
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(107,512.95)	-	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58,506.30	176,804.79	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(46,832,934.93)	22,904,960.19	(42,025,654.29)	12,871,377.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	67,683,059.66	44,778,099.47	49,224,144.46	36,352,766.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	20,850,124.73	67,683,059.66	7,198,490.17	49,224,144.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียตามสัญญา ระบบกำจัดขยะและขายวัสดุที่เกี่ยวข้อง

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

2.2 บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตามที่อยู่อาศัยในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอ งบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุด

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สิทธิพิเศษสิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ในการประมาณการรายการสิทธิพิเศษสิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการใช้สิทธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสิทธิพิเศษอ้างอิง และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิทธิพิเศษสิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิพิเศษนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษนั้น

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า ว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน

### ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของงานก่อสร้างและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอหรือทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการอย่างเป็นสาระสำคัญ

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น



### สินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายในได้รื้อการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### คดีความ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 3. การดำเนินงานต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทและบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวมจำนวน 80.72 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81.19 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวมจำนวน 19.99 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 23.93 ล้านบาท) ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 49.15 ล้านบาท และจำนวน 72.19 ล้านบาท สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนคดีฟ้องร้องที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทำให้กลุ่มบริษัทและบริษัทอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์และชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัท ขอบวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้อื่นเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์และนำพาให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ งบการเงินนี้จึงยังคงจัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ดังนั้น จึงไม่ได้ปรับปรุงสินทรัพย์ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้

#### 4. เกณฑ์การจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย และมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอำนาจเหนือบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

กลุ่มบริษัทใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกการได้มาซึ่งบริษัทย่อย สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการได้มาซึ่งบริษัทย่อยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้ มูลค่าของหุ้นที่ออกให้หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ ณ วันที่ได้มา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้น ในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาจะบันทึกเป็นค่าความนิยมและทดสอบการด้อยค่าทุกปี ในกรณีที่ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้น ในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี) ที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาจะบันทึกส่วนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหม่เป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อในกำไรหรือขาดทุน

รายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ้งในการทำงานการเงินรวม เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป ในกรณีที่มีความจำเป็นนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มีความสม่ำเสมอกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทของกิจการ	จดทะเบียนในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2565	2564
กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค-ชัยสฤกษ์	รับก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ไทย	100.00	100.00
บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ไทย	100.00	100.00
บริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด	ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย	พม่า	-	80.00
กิจการร่วมค้า-สหไฮโดร	รับก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา	ไทย	100.00	100.00
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2	รับก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา	ไทย	100.00	100.00
กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทร์รัตน์	รับก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา	ไทย	100.00	100.00

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้น โดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทและจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกัน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมูลค่าด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในบริษัท ไฮโครเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัดทั้งหมด ทำให้บริษัทสิ้นสุดอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ดังนั้น ในการจัดทำงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจึงไม่ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไฮโครเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด ในงบแสดงฐานะการเงินรวม แต่ได้รวมผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทดังกล่าว สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม

## 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำไม่เกิน 3 เดือนที่ไม่ติดการระงับและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนซึ่งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำระ โดยรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ การพิจารณาการค้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นได้เปิดเผยในหมายเหตุ ข้อ 5.6

### 5.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ถ้ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายโดยไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่างที่สินทรัพย์นั้นถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือระหว่างที่สินทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะไม่ถูกคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย

#### 5.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

##### สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมที่เกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

##### หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

#### 5.5 สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญากับลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บต้นทุนดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการทำสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นหากคาดว่าจะระยะเวลาในการตัดจำหน่ายเท่ากับหรือน้อยกว่าหนึ่งปี

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน ค่าตามเกณฑ์อย่างเป็นทางการของสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญานั้น

#### 5.6 เครื่องมือทางการเงิน

##### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน-ตราสารหนี้ ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อชำระวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเท่านั้น

### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรขาดทุนรายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน

### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กูยรายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### การค้ำประกันของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### สัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

## 5.7 วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างบันทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในโครงการ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ

## 5.8 เงินลงทุน

### เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

### เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย

## 5.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งที่ดินและอาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

## 5.10 ที่ดิน และอุปกรณ์

ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อให้บริการและเพื่อใช้ในการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์ที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อให้บริการและเพื่อใช้ในการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการค้าและจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้องต้นสำหรับต้นทุนในการรื้อขนย้ายและบูรณะสถานที่ตั้งสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์



กลุ่มบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	8	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5-10	ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	2-30	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	2-5	ปี
ยานพาหนะ	5-10	ปี

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะได้รับการทบทวนทุก ๆ สิ้นปีบัญชี

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นจะถูกรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

#### 5.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดิน	25	ปี
อาคาร	3	ปี
ยานพาหนะ	1-4	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	4	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

#### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

##### กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

### กรณีสัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง ไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

#### 5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมบัญชี

5 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานผลิตน้ำประปา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นสิทธิในการเรียกเก็บเงินจากปริมาณการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียและตามปริมาณน้ำประปาที่จำหน่ายตามข้อตกลงสัมปทาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเมื่อเริ่มให้บริการตามอายุของข้อตกลงสัมปทาน

#### 5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนทันที

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่าย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรขาดทุนทันที

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในกำไรขาดทุนทันที

#### 5.14 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขายจะถูกรับรู้รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้นจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย

รายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนชั่วคราวจะนำไปหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.15 ผลประโยชน์พนักงาน

##### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน และบริษัท โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยผู้บริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทุนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

##### ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการวัดมูลค่าหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะโอนเข้ากำไรสะสมตามลำดับ โดยจะไม่ทำการจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

#### 5.16 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้ชำระประมวลการหนี้สินไปแล้ว

#### 5.17 การรับรู้รายได้

- กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาบริการควบคุมงานก่อสร้าง สัญญาออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเพียงภาระเดียวตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยใช้วิธีบัญชีนำเข้าในการวัดขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น

กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาการเรียกร้องความเสียหาย ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญของจำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม

เมื่อมูลค่าและความสำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น

- รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน
- เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
- รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

#### 5.18 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตามสัญญา รับรู้ในกำไรขาดทุนทันทีเมื่อมีการปฏิบัติงาน และเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นที่ต้นทุนงานโครงการทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนทันที
- ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเพื่อขาย
- ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

### 5.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการร่วมค้าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

### 5.20 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

- กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
- กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

### 5.21 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในกำไรหรือขาดทุน

### 5.22 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

### 5.23 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

### 5.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น



ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่า  
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการหรือ  
ผู้บริหารร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ  
บริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### 6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	903,437.00	633,230.16
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	191,309,415.71	111,838,001.29
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,706,754.66	37,382.19	4,706,554.63	37,382.19
<b>รวม</b>	<b>4,706,754.66</b>	<b>37,382.19</b>	<b>196,015,970.34</b>	<b>111,875,383.48</b>
<b>หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(44,230,000.00)</b>	<b>(10,700,000.00)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>4,706,754.66</b>	<b>37,382.19</b>	<b>151,785,970.34</b>	<b>101,175,383.48</b>
<b>รวมลูกหนี้อื่น</b>	<b>4,706,754.66</b>	<b>37,382.19</b>	<b>152,689,407.34</b>	<b>101,808,613.64</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	5,000,000.00	5,004,844.90
ให้กู้ยืมในระหว่างปี	-	-	-	26,000,000.00
รับชำระในระหว่างปี	-	-	(5,000,000.00)	(26,000,000.00)
ปรับปรุงระหว่างปี	-	-	-	(4,844.90)
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	103,494.70	1,000,000.00
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	355.41	50,718.00
<b>เงินทศรองรับ</b>				
กรรมการ	-	476,828.94	-	191,942.50
<b>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,413,688.35	3,437,618.54
<b>รวมเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>-</b>	<b>476,828.94</b>	<b>3,517,538.46</b>	<b>4,680,279.04</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก</b>				
<b>กรรมการ</b>				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	-	-
กู้ยืมในระหว่างปี	-	80,000,000.00	-	-
จ่ายชำระในระหว่างปี	-	(80,000,000.00)	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-	-
<b>บริษัทย่อย</b>				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	16,896,882.56	17,802,922.36
จ่ายชำระในระหว่างปี	-	-	(1,322,501.44)	(906,039.80)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	15,574,381.12	16,896,882.56
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,574,381.12</b>	<b>16,896,882.56</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมเงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 6 เดือน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.97 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมเงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบริษัทย่อย : 0.50 – 4.00 ต่อปี)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อนี้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	(10,700,000.00)	(7,371,935.23)
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	(33,530,000.00)	(3,328,064.77)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>(44,230,000.00)</u>	<u>(10,700,000.00)</u>

## 6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	(หน่วย : บาท)			
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<b>รายได้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	7,679,069.29	9,609,162.45
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	521,931.39	453,065.45	521,931.39	453,065.45
รวม	<u>521,931.39</u>	<u>453,065.45</u>	<u>8,201,000.68</u>	<u>10,062,227.90</u>
<b>ดอกเบี้ยรับ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	270,206.86	893,700.27
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	79,564.51	152,830.68
กรรมการ	-	4,466,301.37	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>4,466,301.37</u>	<u>79,564.51</u>	<u>152,830.68</u>

## 6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	(หน่วย : บาท)	
	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,877,114.00	6,940,590.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	215,837.90	172,334.00
รวม	<u>8,092,951.90</u>	<u>7,112,924.00</u>

6.4 นโยบายการกำหนดราคา

<u>รายการธุรกิจ</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
รายได้อื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี๋ยรับ	อัตราร้อยละ 6.97 ต่อปี (2564 : อัตราร้อยละ 5.47 - 6.97 ต่อปี)
ดอกเบี๋ยจ่าย	อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี (2564 : อัตราร้อยละ 0.50 - 4.00 ต่อปี)

6.5 ลักษณะความสัมพันธ์

<u>ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
กิจการร่วมค้าไฮโดรเทค-ชัยสฤกษ์	บริษัทย่อย
บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด	บริษัทย่อย (สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565)
กิจการร่วมค้า-สหไฮโดร	บริษัทย่อย
กิจการร่วมค้า ไฮโดร-รินทร์รัตน์	บริษัทย่อย
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ปทุมธานี 2	บริษัทย่อย
กิจการร่วมค้า ไพรม์-ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น	กิจการร่วมค้า
บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินสดในมือ	80,149.64	169,519.95	38,840.34	48,901.06
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	15,298,694.38	54,322,877.03	1,793,474.12	44,121,389.34
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	5,471,280.71	10,446,747.55	5,366,175.71	2,309,938.93
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	-	2,743,915.13	-	2,743,915.13
รวม	20,850,124.73	67,683,059.66	7,198,490.17	49,224,144.46

## 7.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจาก				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	356,565.93	6,846,102.54	368,430.41	5,576,424.78
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็น				
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	262,216.00	-	262,216.00
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่จ่ายชำระ	-	120,000.00	-	120,000.00
โอนเงินรับล่วงหน้าหุ้นเป็นทุนหุ้นสามัญ	-	35,849,770.32	-	35,849,770.32
จำหน่ายอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ	-	47,400.00	-	-
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้รับชำระ	1,000.00	-	1,000.00	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สิน				
ในการซื้อถอน	200,000.00	-	200,000.00	-

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นสามารถแยกอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้าและเซิร์รับล่วงหน้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	1,612,290.00	-	1,612,290.00
เกินกว่า 12 เดือน	7,289,488.00	7,289,488.00	7,289,488.00	7,289,488.00
รวม	7,289,488.00	8,901,778.00	7,289,488.00	8,901,778.00
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,289,488.00)	(7,289,488.00)	(7,289,488.00)	(7,289,488.00)
สุทธิ	-	1,612,290.00	-	1,612,290.00
ลูกหนี้อื่น	41,132,842.59	48,342,013.41	30,731,320.72	39,691,939.93
เงินมัดจำค่าสินค้า	82,727,976.04	76,888,952.06	14,901,589.47	14,901,589.47
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง	14,723,197.05	16,779,855.60	5,041,117.60	5,072,336.83
รวม	138,584,015.68	142,010,821.07	50,674,027.79	59,665,866.23
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(37,805,093.36)	(37,805,284.55)	(28,710,160.05)	(28,710,351.24)
สุทธิ	100,778,922.32	104,205,536.52	21,963,867.74	30,955,514.99
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้	100,778,922.32	105,817,826.52	21,963,867.74	32,567,804.99

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ไม่มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้การค้า

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้อื่นกิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	(37,805,284.55)	(8,975,818.22)	(28,710,351.24)	(3,681,326.28)
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	-	(4,904,242.85)	-	(1,103,801.48)
โอนกลับในระหว่างปี	191.19	-	191.19	-
จัดประเภทจากลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(23,925,223.48)	-	(23,925,223.48)
ยอดคงเหลือปลายปี	(37,805,093.36)	(37,805,284.55)	(28,710,160.05)	(28,710,351.24)

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

9.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา</b>				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	64,526,698.34	80,301,671.21	32,198,400.96	34,278,774.80
เงินประกันผลงานค้ำรับ	50,234,918.80	35,558,784.80	-	-
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	114,761,617.14	115,860,456.01	32,198,400.96	34,278,774.80
<b>หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	(28,358,401.00)	(28,358,401.00)	(28,358,401.00)	(28,358,401.00)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	86,403,216.14	87,502,055.01	3,839,999.96	5,920,373.80
<b>หัก สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน</b>	-	(17,586,404.14)	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	86,403,216.14	69,915,650.87	3,839,999.96	5,920,373.80
<b>หนี้สินที่เกิดจากสัญญา</b>				
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	-	88,555.28	-	88,555.28
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	42,243,479.24	62,817,498.88	9,226,379.44	9,226,379.44
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	42,243,479.24	62,906,054.16	9,226,379.44	9,314,934.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินประกันผลงานค้ำรับ ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	50,234,918.80	17,972,230.66	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	17,586,404.14	-	-
รวม	50,234,918.80	35,558,784.80	-	-

9.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
รายได้ที่รับรู้ที่โดยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของ หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	20,662,574.94	38,736,526.93	88,555.28	-
รายได้ที่รับรู้จากการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับ ภาระที่ได้ปฏิบัติไปแล้วในปีก่อน	-	-	-	-

9.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วนของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 173.41 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน จำนวน 293.34 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.29 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี (2564 : 1-2 ปี)

9.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตตามงบการเงินรวมจำนวน 36.17 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3.84 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 51.94 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5.92 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี)

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	500,000.00	500,000.00
<u>หัก</u> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<u>(500,000.00)</u>	<u>(500,000.00)</u>
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (บริษัทผู้รับเหมาช่วง) เป็นการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงิน คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.47 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี กลุ่มบริษัทได้รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวนและหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	(500,000.00)	-
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	-	(500,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	(500,000.00)	(500,000.00)

#### 11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันของกลุ่มบริษัทส่วนหนึ่งจำนวน 1.59 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 1.58 ล้านบาท) เป็นเงินฝากธนาคารที่กลุ่มบริษัทนำไปวางค้ำประกันงานก่อสร้างให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่ทำในนามบริษัท อีตรีโก เอสพีเอ จำกัด และบริษัท อีตรีโก เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งเงินฝากธนาคารดังกล่าวกลุ่มบริษัท ยังไม่ได้รับคืนเนื่องจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท อีตรีโก เอสพีเอ จำกัด ซึ่งขณะนี้คดีสิ้นสุดแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปลดภาระค้ำประกันจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารส่วนที่เหลือจำนวน 2.61 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 17.55 ล้านบาท) ไปเป็นหลักทรัพยค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารสำหรับโครงการงานก่อสร้างและค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.2

#### 12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีการลงทุน		เงินปันผล	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
<b>บริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>								
กิจการร่วมค้าไฮโครเทค-ชัยสฤกษ์ *	1,000	1,000	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-
บริษัท ไฮโครเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	1,000	1,000	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-
กิจการร่วมค้า-สหไฮโคร **	1,000	1,000	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-
กิจการร่วมค้า สหไฮโคร ปทุมธานี 2 ***	1,000	1,000	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-
กิจการร่วมค้า ไฮโคร-รินทร์รัตน์ ****	1,000	1,000	100.00	100.00	1,000	1,000	-	-
รวม					5,000	5,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการค้ำยืม					(1,380)	(1,000)	-	-
สุทธิ					3,620	4,000	-	-



ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีการลงทุน		(หน่วย : พันบาท)	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	เงินปันผล							
<b>บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ไม่มีสาระสำคัญ</b>								
บริษัท ไฮโครเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด *****	281,250	281,250	-	80.00	-	16,262	-	-
หัก ค่าเผื่อการค้อยค่า					-	(16,262)	-	-
สุทธิ					-	-	-	-

\*ตุลาคม 2557 ได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญาร่วมค้า ซึ่งผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้ทางไฮโครเท็คเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งพิจารณาได้ว่า บริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00

\*\*กรกฎาคม 2561 ได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญาร่วมค้า ซึ่งผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้ทางไฮโครเท็คเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งพิจารณาได้ว่า บริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00

\*\*\*ตุลาคม 2563 ได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญาร่วมค้า ซึ่งผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้ทางไฮโครเท็คเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว จึงพิจารณาได้ว่า บริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00

\*\*\*\*มกราคม 2564 ได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมหนังสือสัญญาร่วมค้า ซึ่งผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้ทางไฮโครเท็คเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว จึงพิจารณาได้ว่า บริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยมีสัดส่วนร้อยละ 100.00

\*\*\*\*\*กรกฎาคม 2558 บริษัท ได้จัดตั้งบริษัท ไฮโครเท็ค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน 500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรับสิทธิในการลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียในเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์

### บริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด

ในเดือนตุลาคม 2558 The Mandalay Region Government, Mandalay City Development Committee (MCDC) ได้ลงนามในข้อตกลงสัมปทาน โดยมอบหมายให้บริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีภาระในการดำเนินโครงการ Mandalay Industrial Zone Central Wastewater Treatment Plant and Collecting System Project (CWWTP) ในรูปแบบของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก MCDC ให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินที่ MCDC จัดหาให้ (ไม่รวมการขยายระยะเวลาการก่อสร้างถ้ามี) และดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี (ต่ออายุสัมปทานได้ครั้งละ 10 ปีไม่เกิน 2 ครั้ง) นอกจากนี้ MCDC จะจ่ายชดเชยให้กับบริษัทย่อย กรณีที่การบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวมีระดับน้ำเสียที่น้อยกว่าระดับน้ำเสียที่ระบุไว้ในสัญญาด้วย และข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้บริษัทย่อยต้องโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับ MCDC เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้อตกลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้รับรู้สิ่งตอบแทนที่บริษัทย่อยได้รับจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อตกลงสัมปทานข้างต้นส่วนหนึ่งที่จะได้รับชดเชยจาก MCDC เป็นสินทรัพย์ทางการเงินและส่วนที่เหลือจำนวน 4.95 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม

ในปี 2562 บริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัมปทานดังกล่าว ตลอดจนเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ทั้งจำนวน เนื่องจากคุณภาพน้ำเสียรวมในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงเกินค่าที่กำหนดในข้อตกลงสัมปทานอย่างมีนัยสำคัญ จึงส่งผลให้โครงการโดยรวมต้องการพื้นที่และหรือค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาง MCDC ไม่สามารถจัดหาพื้นที่โครงการเพิ่มเติมได้ และไม่ยินยอมให้บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งหากต้องดำเนินการโครงการต่อไป โดยใช้เงื่อนไขเดิมส่งผลให้ผลตอบแทนที่กลุ่มบริษัทจะได้รับในอนาคตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งสองฝ่ายจึงมีแผนร่วมกันในการยกเลิกข้อตกลงสัมปทานดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่มี การเรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน ในปี 2564 บริษัทย่อยร่างบันทึกข้อตกลงในการยกเลิกสัญญากับ MCDC เรียบร้อยแล้ว แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการลงนามทั้งสองฝ่ายให้แล้วเสร็จ

ต่อมา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญบริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทั้งหมดจำนวน 458,000 หุ้น ให้แก่บริษัทอื่นในราคาหุ้นละ 0.0022 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,000.00 บาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทมีอำนาจการควบคุมในบริษัทดังกล่าวจนถึงวันที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ได้รวมผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทดังกล่าว สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวม นอกจากนี้ ผลจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้ตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวนประมาณ 1.46 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 1.81 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 1,000.00 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ไฮโดรเทค สุพรีม มัณฑะเลย์ จำกัด ณ วันที่บริษัทสิ้นสุดสถานะเป็นบริษัทย่อย มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
รวมสินทรัพย์	2,621,409.11
รวมหนี้สิน	(844,974.64)
สินทรัพย์สุทธิ	1,776,434.47
สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย	
ทุนหุ้นสามัญและขาดทุนสะสม	4,039,749.59
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(2,263,315.12)
สินทรัพย์สุทธิ	1,776,434.47
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน	1,000.00
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(107,512.95)
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(106,512.95)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุนในบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	(17,261,977.60)	(17,261,977.60)
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	(380,000.00)	-
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	16,261,977.60	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(1,380,000.00)	(17,261,977.60)

### 13. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	จดทะเบียน	ทุนของกิจการ		สัดส่วนเงินลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			รวมค่า		ร้อยละ					
			2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด	บริการจัดการบำบัดน้ำเสีย	ประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจการร่วมค้า ไพร่ม-ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น	รับก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้ความเร็วสูง	ประเทศ	1,000	-	49.00	-	521	-	490	-
รวม							521	-	490	-

## บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด

	(หน่วย : บาท)
	<u>2564</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	116,391.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-
หนี้สินหมุนเวียน	(268,822.00)
หนี้สิน ไม่หมุนเวียน	-
สินทรัพย์สุทธิ	<u>(152,430.42)</u>

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	<u>งบการเงินรวม</u>
	<u>2564</u>
สินทรัพย์สุทธิ	(152,430.42)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท	40%
ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัท	(60,972.17)
<b>รายการปรับปรุงเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย</b>	
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ที่ไม่ได้รับรู้เพิ่ม	(14,254.40)
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	<u>-</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด (บริษัทร่วม) จำนวน 4,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 40,000.00 บาทให้แก่บริษัท เอสยูที โภภอล จำกัด (เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว มีการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าทั้งจำนวน) ซึ่งได้มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัท เอสยูที ไฮโดร จำกัด มีข้อมูลทางการเงินถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยรายการที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่มีการขายหุ้นไม่มียอดเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่า-เงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	(400,000.00)
โอนกลับระหว่างปี	(400,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>-</u>

กิจการร่วมค้า ไพรม์-ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนกิจการร่วมค้า ไพรม์-ไฮโดรเทค คอนสตรัคชั่น เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูง โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 49.00 และมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจำนวน 490,000.00 บาท สัญญาร่วมค้ามีการกำหนดเงื่อนไข หากกิจการร่วมค้าประสบผลขาดทุน บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ร่วมค้า รวมถึงมีการกำหนดการแบ่งผลประโยชน์เพิ่มเติม โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ลดลงตามขึ้นบันไดกรณีกำไรน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และจะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เพิ่มขึ้นตามขึ้นบันไดกรณีกำไรมากกว่าที่ประเมินไว้

ข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้าสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่
	วันที่ 4 สิงหาคม ถึง
	วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายได้	10,212,643.34
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	62,640.77
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	62,640.77
	<u>2565</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	11,313,109.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	180,713.87
หนี้สินหมุนเวียน	(10,431,182.55)
สินทรัพย์สุทธิ	1,062,640.77

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมมีดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	งบการเงินรวม
	2565
สินทรัพย์สุทธิของกิจการร่วมค้า	1,062,640.77
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท(ร้อยละ)	49.00
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	520,693.98

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

	(หน่วย : บาท)	
	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	13,527,636.99	13,527,636.99
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,527,636.99)	(13,527,636.99)
สุทธิ	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมกับบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ซึ่งในอดีตเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เงินให้กู้ยืมเป็นการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงิน ระยะเวลา 10 ปี และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยต้องจ่ายชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทุกสามเดือน โดยเงินต้นงวดแรกเริ่มจ่ายสิ้นเดือนมีนาคม 2568 และงวดสุดท้ายสิ้นเดือนธันวาคม 2572 ซึ่งบริษัทได้รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวนแล้ว

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย : บาท)	
	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<b>ราคาทุน :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	3,000,000.00	3,000,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>ค่าเพื่อการด้อยค่า :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม	(819,250.00)	(819,250.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(819,250.00)	(819,250.00)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,180,750.00	2,180,750.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาจำนวน 2.18 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ซึ่งเป็นการประเมินราคาในเดือนมกราคม 2564 โดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอรัเรียลเอสเตท แอปเฟร์ส จำกัด ซึ่งได้ประเมินราคาที่ดินของกลุ่มบริษัทด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (ทั้งนี้ได้คำนึงถึงเกณฑ์การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดแล้ว) โดยใช้ข้อมูลราคาเสนอขายของที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ดินของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นลำดับขั้นระดับที่ 2

16. อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงานและตกแต่ง	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน :-</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	250,000.00	84,960.00	48,059,231.73	6,332,776.65	9,159,073.36	186,915.89	-	64,072,957.63
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,695,189.03	790,850.10	-	-	878,504.67	4,364,543.80
โอนเข้า	-	186,915.89	878,504.67	-	-	-	-	1,065,420.56
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(250,000.00)	-	(12,000.00)	(273,387.81)	-	-	-	(535,387.81)
โอนออก	-	-	-	-	-	(186,915.89)	(878,504.67)	(1,065,420.56)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	271,875.89	51,620,925.43	6,850,238.94	9,159,073.36	-	-	67,902,113.62
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,652,872.34	208,070.00	-	-	-	1,860,942.34
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	271,875.89	53,273,797.77	7,058,308.94	9,159,073.36	-	-	69,763,055.96
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(64,819.37)	(36,869.88)	(7,783,541.67)	(5,845,122.58)	(5,879,612.02)	-	-	(19,609,965.52)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,308.77)	(53,657.84)	(1,443,378.10)	(167,854.53)	-	-	-	(1,667,199.24)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	67,128.14	-	1,242.64	140,829.37	-	-	-	209,200.15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(90,527.72)	(9,225,677.13)	(5,872,147.74)	(5,879,612.02)	-	-	(21,067,964.61)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(54,374.77)	(2,041,025.09)	(219,111.91)	-	-	-	(2,314,511.77)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(144,902.49)	(11,266,702.22)	(6,091,259.65)	(5,879,612.02)	-	-	(23,382,476.38)
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-	(24,890,680.30)	-	-	-	-	(24,890,680.30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	(24,890,680.30)	-	-	-	-	(24,890,680.30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	(24,890,680.30)	-	-	-	-	(24,890,680.30)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	181,348.17	17,504,568.00	978,091.20	3,279,461.34	-	-	21,943,468.71
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	126,973.40	17,116,415.25	967,049.29	3,279,461.34	-	-	21,489,899.28
<b>ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรขาดทุนสำหรับปี :-</b>								
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564								1,667,199.24
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565								2,314,511.77





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 17.53 ล้านบาท และจำนวน 17.30 ล้านบาท  
ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุน  
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 17.32 ล้านบาท และจำนวน 17.29 ล้านบาท ตามลำดับ

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,815,394.48	2,410,174.01	253,023.96	3,276,651.95	8,755,244.40
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,855,018.92	-	1,253,299.62	7,108,318.54
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,815,394.48	8,265,192.93	253,023.96	4,529,951.57	15,863,562.94
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	311,143.76	-	45,422.17	356,565.93
รับชำระเงินมัดจำระหว่างปี	-	(32,000.00)	-	(29,000.00)	(61,000.00)
ตัดจำหน่าย	-	-	(253,023.96)	-	(253,023.96)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,815,394.48	8,544,336.69	-	4,546,373.74	15,906,104.91
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(65,104.51)	(1,401,897.36)	(101,650.36)	(1,018,567.50)	(2,587,219.73)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(110,544.62)	(2,212,808.58)	(95,890.92)	(1,318,420.18)	(3,737,664.30)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(175,649.13)	(3,614,705.94)	(197,541.28)	(2,336,987.68)	(6,324,884.03)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(110,544.62)	(1,951,507.67)	(55,482.68)	(794,623.36)	(2,912,158.33)
ตัดจำหน่าย	-	-	253,023.96	-	253,023.96
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(286,193.75)	(5,566,213.61)	-	(3,131,611.04)	(8,984,018.40)
<b>ราคาตามบัญชี :-</b>					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,639,745.35	4,650,486.99	55,482.67	2,192,963.90	9,538,678.91
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,529,200.73	2,978,123.08	-	1,414,762.70	6,922,086.51
<b>ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรขาดทุนสำหรับปี :-</b>					
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564					3,737,664.30
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					2,912,158.33

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,765,433.07	2,036,360.10	253,023.96	2,619,457.92	7,674,275.05
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	5,809,640.78	-	29,000.00	5,838,640.78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,765,433.07	7,846,000.88	253,023.96	2,648,457.92	13,512,915.83
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	311,143.76	-	57,286.65	368,430.41
รับชำระเงินมัดจำระหว่างปี	-	(32,000.00)	-	(29,000.00)	(61,000.00)
ตัดจำหน่าย	-	-	(253,023.96)	-	(253,023.96)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,765,433.07	8,125,144.64	-	2,676,744.57	13,567,322.28
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(15,143.10)	(1,183,891.80)	(101,650.37)	(361,373.46)	(1,662,058.73)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(110,544.62)	(2,078,364.00)	(95,890.92)	(499,978.12)	(2,784,777.66)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(125,687.72)	(3,262,255.80)	(197,541.29)	(861,351.58)	(4,446,836.39)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(110,544.62)	(1,884,765.76)	(55,482.67)	(400,630.29)	(2,451,423.34)
ตัดจำหน่าย	-	-	253,023.96	-	253,023.96
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(236,232.34)	(5,147,021.56)	-	(1,261,981.87)	(6,645,235.77)
<b>ราคาตามบัญชี :-</b>					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,639,745.35	4,583,745.08	55,482.67	1,787,106.34	9,066,079.44
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,529,200.73	2,978,123.08	-	1,414,762.70	6,922,086.51
<b>ค่าเสื่อมราคา que แสดงในกำไรขาดทุนสำหรับปี :-</b>					
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564					2,784,777.66
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					2,451,423.34

## 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,884,317.78	113,553,698.48	117,438,016.26
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	3,884,317.78	113,553,698.48	117,438,016.26
โอนออกจากกรจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(4,957,659.96)	(4,957,659.96)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,884,317.78	108,596,038.52	112,480,356.30
<b>ค่าตัดจําหน่ายสะสม :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(3,510,291.10)	-	(3,510,291.10)
ค่าตัดจําหน่ายสำหรับปี	(74,637.56)	-	(74,637.56)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(3,584,928.66)	-	(3,584,928.66)
ค่าตัดจําหน่ายสำหรับปี	(70,286.07)	-	(70,286.07)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(3,655,214.73)	-	(3,655,214.73)
<b>ค่าเผื่อคํายก :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(4,957,659.96)	(4,957,659.96)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(4,957,659.96)	(4,957,659.96)
โอนออกจากกรจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	4,957,659.96	4,957,659.96
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	299,389.12	108,596,038.52	108,895,427.64
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	229,103.05	108,596,038.52	108,825,141.57
<b>ค่าตัดจําหน่ายที่แสดงในกำไรขาดทุนสำหรับปี :-</b>			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			74,637.56
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			70,286.07

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,483,710.56	108,596,038.52	112,079,749.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	3,483,710.56	108,596,038.52	112,079,749.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,483,710.56	108,596,038.52	112,079,749.08
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(3,163,234.46)	-	(3,163,234.46)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(54,637.54)	-	(54,637.54)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(3,217,872.00)	-	(3,217,872.00)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(50,286.05)	-	(50,286.05)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(3,268,158.05)	-	(3,268,158.05)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	265,838.56	108,596,038.52	108,861,877.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	215,552.51	108,596,038.52	108,811,591.03
<b>ค่าตัดจำหน่ายที่แสดงในกำไรขาดทุนสำหรับปี :-</b>			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			54,637.54
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			50,286.05

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทำสัญญากับส่วนราชการตำบลเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้ น้ำประปาในเขตเทศบาลเป็นระยะเวลา 9 ปี ซึ่งต่อมาในเดือนมกราคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในสัมปทานประกอบกิจการประปาโดยมอบหมายให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) มีภาระในการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาภายในระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุญาตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้ น้ำประปาในเขตสัมปทาน โดยให้คิดค่าน้ำประปาตามอัตราที่กำหนดในสัมปทานดังกล่าวเป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี้ สัมปทานดังกล่าวได้เพิ่มข้อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อกิจการประปาทั้งหมดจากบริษัทเมื่อครบกำหนดอายุของสัมปทานก็ได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้รับรู้สิ่งตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาตามข้อตกลงสัมปทานดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในงบการเงิน จำนวน 108.60 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้ชะลอการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตวางท่อส่งน้ำประปาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
เจ้าหนี้การค้า	26,211,975.46	38,566,237.05	10,754,809.11	13,378,249.05
เจ้าหนี้อื่นและประมาณการหนี้สินอื่น	13,151,799.47	7,028,416.94	11,202,013.82	3,289,827.79
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	13,545,990.35	15,879,419.61	11,148,239.84	12,619,855.00
เช็คจ่ายล่วงหน้า	1,898,789.67	333,411.42	-	333,411.42
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	67,459,006.41	58,407,774.43	67,459,006.41	58,407,774.43
รวม	122,267,561.36	120,215,259.45	100,564,069.18	88,029,117.69

20. ประมาณการรับประกันคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงานการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทคาดว่ารายจ่ายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้า และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการรับประกันคุณภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม	580,293.83	2,914,809.76
ส่วนที่ใช้ในระหว่างปี	(580,293.83)	(197,470.13)
โอนกลับส่วนที่หมดอายุระหว่างปี	-	(2,137,045.80)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	580,293.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประมาณการรับประกันคุณภาพ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
หนี้สินหมุนเวียน	-	580,293.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
รวม	-	580,293.83

21. หนี้สินตามสัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	8,669,788.42	5,308,545.32	8,182,124.49	5,151,849.84
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	356,565.93	6,846,102.54	368,430.41	5,576,424.78
จ่ายชำระระหว่างปี	(2,847,809.88)	(3,484,859.44)	(2,372,010.43)	(2,546,150.13)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	6,178,544.47	8,669,788.42	6,178,544.47	8,182,124.49

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	2,336,919.25	(270,039.76)	2,066,879.49
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,064,945.66	(581,609.37)	1,483,336.29
เกิน 5 ปี	4,107,859.98	(1,479,531.29)	2,628,328.69
รวม	8,509,724.89	(2,331,180.42)	6,178,544.47

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564			2564		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	3,048,356.90	(379,930.76)	2,668,426.14	2,552,883.20	(372,120.99)	2,180,762.21
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,225,281.66	(716,538.35)	3,508,743.31	4,225,281.66	(716,538.35)	3,508,743.31
เกิน 5 ปี	4,107,859.98	(1,615,241.01)	2,492,618.97	4,107,859.98	(1,615,241.01)	2,492,618.97
รวม	11,381,498.54	(2,711,710.12)	8,669,788.42	10,886,024.84	(2,703,900.35)	8,182,124.49

กลุ่มบริษัทและบริษัท ได้ทำสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน สัญญาเช่ากำหนดชำระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 7,000.00 บาทถึงเดือนละ 142,680.00 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1-4 ปี และรายปี ปีละ 155,530.62 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 25 ปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า	422,320.69	351,887.55	382,289.52	299,649.46
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	691,475.39	217,851.58	268,076.69	127,851.58
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า	3,270,130.57	3,836,746.99	2,754,299.95	2,845,799.59

22. เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว	125,644,786.50	125,644,786.50
<u>หัก ส่วนของหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในปี</u>	<u>(125,644,786.50)</u>	<u>-</u>
สุทธิ	-	125,644,786.50

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	125,644,786.50	-
2 ปี – 5 ปี	-	125,644,786.50
รวม	125,644,786.50	125,644,786.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการอื่นทั้งจำนวนเป็นเงินกู้ยืมจาก Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโครงการผลิตน้ำประปาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มมีรายได้จากการขายน้ำประปา นอกจากนี้สัญญากู้ยืมดังกล่าวยังให้สิทธิแก่ Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ในการเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมไปเป็นเงินลงทุนในบริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะรับบริการจัดการน้ำ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยทาง Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited จะมีสัดส่วนในบริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนบริษัทได้ด้วย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะควบคุมบริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัดร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ได้ส่งหนังสือทวงถามให้บริษัทชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 30 วัน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา จึงจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการอื่น เป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นปี	4,398,766.71	4,654,381.40
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	666,898.67	616,554.64
ต้นทุนดอกเบี้ย	72,388.47	45,270.00
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(1,133,000.00)	(917,439.33)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	61,829.95	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายปี	<u>4,066,883.80</u>	<u>4,398,766.71</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<u>รับรู้ในกำไรขาดทุน</u>		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	739,287.14	661,824.64
รวม	<u>739,287.14</u>	<u>661,824.64</u>
<u>รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	(157,075.85)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงจากประสบการณ์	218,905.80	-
รวม	<u>61,829.95</u>	<u>-</u>

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
อัตราคิดลด ณ วันสิ้นปี	1.77%	1.09%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเคื่อน	4.00%	4.00%
อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ	3.82% - 45.84%	3.82% - 45.84%



การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาวะผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	(220,960.12)	(233,711.61)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00	242,636.63	256,773.27
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	223,435.89	236,158.55
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00	(207,725.33)	(219,722.89)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00	(257,212.04)	(268,151.06)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00	302,417.21	318,104.65

#### 24. ทุนเรือนหุ้น

ราคาตามมูลค่าหุ้น (บาท)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2565		2564		มูลค่า (บาท)
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญต้นงวด	1.00	2,402,799,158	2,402,799,158.00	1,668,058,615	1,668,058,615.00
หัก ลดทุน	1.00	(2,090,873,654)	(2,090,873,654.00)	(33,487,136)	(33,487,136.00)
บวก เพิ่มทุน	1.00	-	-	768,227,679	768,227,679.00
หุ้นสามัญสิ้นงวด	1.00	311,925,504	311,925,504.00	2,402,799,158	2,402,799,158.00
<b>ทุนที่ออกและเรียกชำระ</b>					
หุ้นสามัญต้นงวด	1.00	2,304,683,037	2,304,683,037.00	1,280,385,570	1,280,385,570.00
หัก ลดทุน	1.00	(2,040,437,781)	(2,040,437,781.00)	-	-
บวก เพิ่มทุน	1.00	47,680,248	47,680,248.00	1,024,297,467	1,024,297,467.00
หุ้นสามัญสิ้นงวด	1.00	311,925,504	311,925,504.00	2,304,683,037	2,304,683,037.00

24.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการอนุมัติมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,487,136.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,668,058,615.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,634,571,479.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 33,487,136 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 768,227,679.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,634,571,479.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,402,799,158.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 768,227,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นรองรับ จำนวน 98,116,121.00 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO-W1) โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไปคือวันที่ 1 ธันวาคม 2564

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 768,227,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.18 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังกล่าว ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจำนวน 1,728,512,277 หุ้น ต่อหุ้นที่เหลือหลังลดทุนในอัตรา 4 หุ้นต่อ 1 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นภายหลังการลดทุนจำนวน 674,286,881 หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

เมื่อวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2564 บริษัทขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ได้จำนวน 768,227,679 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,280,982.22 บาท และมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 629,946,696.78 บาท บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 2,402,799,158.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 674,286,881 หุ้น โดยการลดจำนวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้เป็นไปตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายการใช้สิทธิ) มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (HYDRO-W1) จำนวน 47,680,248 หน่วย ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 623,851,008 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

#### 24.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีการอนุมัติมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 50,435,873.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 674,286,881.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,851,008.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 50,435,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการลดจำนวนหุ้น 311,925,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังกล่าว ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน (2:1) เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 674,286,881.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 623,851,008.00 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 50,435,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของ HYDRO-W1 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 623,851,008.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 311,925,504 หุ้น โดยลดจำนวนหุ้นจำนวน 311,925,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้เป็นไปตามสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น	ขาดทุนสะสม	
				จัดสรรแล้ว สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่จัดสรร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,304,683,037.00	141,376,373.77	(1,276,585,171.06)	9,620,000.00	(1,072,994,416.43)
ลดทุนหุ้นสามัญ	(2,040,437,781.00)	1,728,512,277.00	-	-	311,925,504.00
โอนสำรองตามกฎหมายล้างขาดทุนสะสม	-	-	-	(9,620,000.00)	9,620,000.00
โอนส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)ล้างขาดทุนสะสม	-	(1,869,888,650.77)	1,276,585,171.06	-	593,303,479.71
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	47,680,248.00	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	311,925,504.00	-	-	-	158,145,432.72

#### การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 3.49 : 1 และ 2.77 : 1 ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็น 3.68 : 1 และ 2.45 : 1 ตามลำดับ

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	66,596.37	1,044,148.13	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	66,596.37	1,044,148.13	-	-

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับขาดทุนทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(80,653,368.01)	(18,951,926.64)	(81,185,915.99)	(23,926,516.41)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	(16,130,673.60)	(3,790,385.33)	(16,237,183.20)	(4,785,303.28)
ส่วนเงินได้ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี	(666,918.76)	(427,409.16)	(666,918.76)	(427,409.16)
ส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคำนวณกำไรทางภาษี	6,211,573.80	3,774,106.48	5,910,772.79	2,713,900.70
ส่วนของค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้เพิ่มในการคำนวณกำไรทางภาษี	(346,574.74)	(900,230.01)	(237,880.00)	(671,600.11)
ผลขาดทุนที่ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17,187,197.44	2,997,467.82	11,231,209.17	3,170,411.85
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดท้งบการเงินรวม	(6,188,007.77)	(609,401.67)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	66,596.37	1,044,148.13	-	-

อัตราภาษีที่บังคับใช้	2565	2564
บริษัทและบริษัทย่อย	20%	20%
บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท		
- กำไรสุทธิระหว่าง 1 - 300,000 บาท	-	-
- กำไรสุทธิระหว่าง 300,000 - 1,000,000 บาท	15%	15%
- กำไรสุทธิตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป	20%	20%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้				
- หมดอายุในอีก 1 ปี	20,268,887.89	12,011,908.16	19,665,532.42	12,011,908.16
- หมดอายุในอีก 2-5 ปี	68,998,419.74	70,725,710.54	61,962,044.76	69,450,348.83
ผลแตกต่างชั่วคราว	23,498,220.86	24,025,947.59	32,623,510.19	27,796,343.56
รวม	<u>112,765,528.49</u>	<u>106,763,566.29</u>	<u>114,251,087.37</u>	<u>109,258,600.55</u>

## 27. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี

สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลด จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยที่ออกและชำระแล้วได้ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคำนวณจากจำนวนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็นหุ้นสามัญโดยสมมติว่าหากนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในกรณีที่ราคาตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้คำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทอาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลทำให้ขาดทุนต่อหุ้นลดลง

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ค่าวัสดุก่อสร้างใช้ไป	72,776,773.10	151,141,948.84	28,570.00	781,037.66
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	63,719,020.65	87,879,859.65	2,155,427.35	4,738,562.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการ	10,974,398.92	-	294,669.50	-
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	20,990,452.65	20,997,808.05	20,600,458.68	19,749,808.05
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8,092,951.90	7,112,924.00	8,092,951.90	7,112,924.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,296,956.17	5,479,501.10	4,755,571.19	4,460,278.12
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	5,404,242.85	33,530,000.00	4,931,866.25
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	-	-	380,000.00	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	1,460,032.53	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ จำหน่ายเงินลงทุน	1,810,652.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น	15,276,100.97	6,905,682.18	14,697,232.97	6,269,200.67
ต้นทุนทางการเงิน	9,495,463.86	14,652,531.63	9,567,354.12	10,296,312.12
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	5,340,503.16	2,632,324.10	4,307,167.90	2,067,545.74

29. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้ระบุส่วนงานดำเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเป็นประจำเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทจำแนกส่วนงานดำเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานรวม 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงานบริการบำรุงรักษา ส่วนงานลงทุนโครงการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย และส่วนงานอื่น ได้แก่ งานบริการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรขั้นต้นของส่วนงาน โดยไม่ได้รวมรายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ ต้นทุนทางการเงินและส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมในการวัดผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	รับเหมาก่อสร้าง		บริการ		งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ลงทุนโครงการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย		ส่วนงานอื่น		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	รายได้จากลูกค้าภายนอก	123,614,838.36	262,401,644.86	6,652,620.70	8,086,577.64	-	-	-	-	130,267,459.06
กำไรขั้นต้น	(27,123,784.24)	21,368,094.21	4,468,142.54	2,566,977.36	-	-	-	-	(22,655,641.70)	23,935,071.57
รายได้อื่น									2,738,655.54	22,523,819.72
ค่าใช้จ่ายบริหาร									(51,271,611.97)	(50,758,286.30)
ต้นทุนทางการเงิน									(9,495,463.86)	(14,652,531.63)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(80,684,061.99)	(18,951,926.64)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสำคัญของแต่ละส่วนงานกับจำนวนรวมของกลุ่มบริษัท

(หน่วย : บาท)

	รับเหมาก่อสร้าง		บริการ		ลงทุนโครงการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย		ส่วนงานอื่น		ส่วนกลาง		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	ค่าเสื่อมราคา	578,671.60	999,222.96	-	-	-	-	-	-	4,647,998.50	4,405,640.58	5,226,670.10
ค่าตัดจำหน่าย	20,000.02	20,000.02	-	-	-	-	-	-	50,286.05	54,637.54	70,286.07	74,637.56

ข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ประเทศไทย		ประเทศพม่า		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	รายได้จากลูกค้าภายนอก	130,267,459.06	270,488,222.50	-	-	130,267,459.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)	139,417,877.36	142,558,325.26	-	-	139,417,877.36	142,558,325.26

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 1 ราย จำนวน 123.47 ล้านบาท และจากส่วนงานบริการ 1 ราย จำนวน 6.65 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 1 ราย จำนวน 262.40 ล้านบาท และจากส่วนงานบริการ 1 ราย จำนวน 8.09 ล้านบาท)

### 30. รายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำแนกรายได้และข้อมูลรายได้ที่เปิดเผยตามส่วนงานดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ส่วนงานดำเนินงาน				รวม	
	รับเหมาก่อสร้าง		บริการ		2565	2564
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากลูกค้าภายนอก	123.62	262.40	6.65	8.09	130.27	270.49
รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์						
- ประเทศไทย	123.62	262.40	6.65	8.09	130.27	270.49
- ประเทศพม่า	-	-	-	-	-	-
รวม	123.62	262.40	6.65	8.09	130.27	270.49
รายได้จำแนกตามภาระที่ต้องปฏิบัติ โดย						
- เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	-	-	-	-	-	-
- เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	123.62	262.40	6.65	8.09	130.27	270.49
รวม	123.62	262.40	6.65	8.09	130.27	270.49

### 31. เครื่องมือทางการเงิน

#### 31.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

##### 31.1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน



สินทรัพย์ตามสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณา กำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว การให้เครดิตของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้มีการค้างชำระอยู่ในเครดิตเทอมปกติ และมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้

กลุ่มบริษัทพิจารณาการค้ำประกันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้นๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการค้ำประกันด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริษัทควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

### 31.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

#### การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

## 31.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	14,886	5,964	20,850	0.05-0.34
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	4,707	4,707	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	100,779	100,779	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	86,403	86,403	-
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	-	3,514	3,514	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	4,204	-	4,204	0.15-0.34
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	14,913	14,913	-
	-	-	-	19,090	216,280	235,370	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	122,268	122,268	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	42,243	42,243	-
ภาษีขายรอส่ง	-	-	-	-	2,289	2,289	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	125,645	-	-	-	-	125,645	6.75-8.25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,067	1,483	2,629	-	-	6,179	5.47-6.00
	127,712	1,483	2,629	-	166,800	298,624	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	57,067	10,616	67,683	0.20-0.50
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	37	37	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	105,818	105,818	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	87,502	87,502	-
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	-	4,259	4,259	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	19,126	-	19,126	0.10-0.20
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	16,192	16,192	-
	-	-	-	76,193	224,424	300,617	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>							
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	477	477	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	120,215	120,215	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	62,906	62,906	-
ภาษีขายรอส่ง	-	-	-	-	1,790	1,790	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	572	572	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	125,645	-	-	-	125,645	6.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,668	3,509	2,493	-	-	8,670	5.47-6.00
	2,668	129,154	2,493	-	185,960	320,275	

(หน่วย : พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	1,381	5,817	7,198	0.32
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	152,689	152,689	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	21,964	21,964	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	3,840	3,840	-
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	-	810	810	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	4,204	-	4,204	0.15-0.34
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	4,951	4,951	-
	-	-	-	5,585	190,071	195,656	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	3,518	3,518	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	100,564	100,564	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	9,226	9,226	-
ภาษีขายรอนำส่ง	-	-	-	-	2,272	2,272	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	15,574	-	-	-	15,574	0.50
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	125,645	-	-	-	-	125,645	6.75-8.25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,067	1,483	2,629	-	-	6,179	5.47-6.00
	127,712	17,057	2,629	-	115,580	262,978	

(หน่วย : พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	5,054	44,170	49,224	0.20-0.50
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	101,809	101,809	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	32,568	32,568	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	5,920	5,920	-
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	-	907	907	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,000	-	-	-	-	5,000	6.97
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	19,126	-	19,126	0.10-0.20
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	4,659	4,659	-
	5,000	-	-	24,180	190,033	219,213	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>							
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	4,680	4,680	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	-	-	-	88,029	88,029	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	9,315	9,315	-
ภาษีขายรอ นำส่ง	-	-	-	-	1,773	1,773	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,897	-	-	-	-	16,897	0.50-2.00
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	125,645	-	-	-	125,645	6.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,181	3,509	2,492	-	-	8,182	5.47-6.00
	19,078	129,154	2,492	-	103,797	254,521	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

## 31.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
<u>รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	122,268	-	-	122,268
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	42,243	-	-	42,243
ภาษีขายรอนำส่ง	-	2,289	-	-	2,289
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	125,645	-	-	125,645
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,067	1,483	2,629	6,179
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	294,512	1,483	2,629	298,624

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
<u>รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์</u>					
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	477	-	-	477
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	120,215	-	-	120,215
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	62,906	-	-	62,906
ภาษีขายรอนำส่ง	-	1,790	-	-	1,790
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	572	-	-	572
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	-	125,645	-	125,645
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,668	3,509	2,493	8,670
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	188,628	129,154	2,493	320,275

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3,517	-	-	3,517
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	100,564	-	-	100,564
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	9,226	-	-	9,226
ภาษีขายรอส่ง	-	2,272	-	-	2,272
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15,574	-	-	-	15,574
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	125,645	-	-	125,645
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,067	1,483	2,628	6,178
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	15,574	243,291	1,483	2,628	262,976

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,680	-	-	4,680
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	88,029	-	-	88,029
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	9,315	-	-	9,315
ภาษีขายรอส่ง	-	1,773	-	-	1,773
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	16,897	-	-	16,897
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	-	-	125,645	-	125,645
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,181	3,509	2,492	8,182
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	122,875	129,154	2,492	254,521

### 32. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ให้คำนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยไม่คำนึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้มาจากการประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวกำหนดหรืออนุญาตให้ทำการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการสินทรัพย์	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม
	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	4,203	4,203	ระดับ 2
-------------------------------------	-------	-------	---------

(หน่วย : พันบาท)

รายการสินทรัพย์และหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	2564		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม
	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	19,126	19,126	ระดับ 2
-------------------------------------	--------	--------	---------

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	17,586	17,520	ระดับ 2
---	--------	--------	---------

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	125,645	131,362	ระดับ 2
------------------------------	---------	---------	---------

(หน่วย : พันบาท)

รายการสินทรัพย์และหนี้สิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม
	ราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	19,126	19,126	ระดับ 2
-------------------------------------	--------	--------	---------

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื่น	125,645	131,362	ระดับ 2
------------------------------	---------	---------	---------

สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้น ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนที่ไม่หมุนเวียนและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดรับในอนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงของกลุ่มสัญญา

เงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่นใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันปรับปรุงด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท



33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

## 33.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาหลายราย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น	548,422,650.10	499,310,257.90	9,683,099.70	3,075,493.56
มูลค่าต้นทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น	406,864,247.56	372,737,812.60	4,130,881.01	2,275,847.76
คงเหลือมูลค่าที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน	141,558,402.54	126,572,445.30	5,552,218.69	799,645.80

## 33.2 นอกจากหนี้สินต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแล้วกลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	วงเงินคงเหลือ	วงเงินทั้งสิ้น	วงเงินใช้ไป	วงเงินคงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	40.20	10.39	29.81	40.20	25.32	14.88

กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกันค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าว รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างวดงาน โครงการให้กับธนาคารและบัญชีเงินฝากของบริษัทที่จำนำกับธนาคาร ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการขายน้ำประปาแล้ว ธนาคารจะคงเงินไว้เท่ากับภาระหนี้ที่บริษัทต้องชำระในเดือนนั้น

## 33.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีภาระผูกพันต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างมูลค่างานจำนวน 580.37 ล้านบาท ในนามของกิจการร่วมค้าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างให้แก่ผู้ร่วมค้าอีกฝ่ายหนึ่งไปทำงานก่อสร้างทั้งหมดแทนบริษัท

## 33.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาค่าที่ปรึกษากับบุคคลและบริษัท 3 แห่ง มูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 3.39 ล้านบาท กลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 2.71 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : มูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 2.04 ล้านบาท กลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 1.71 ล้านบาท)

34. คดีฟ้องร้อง

## 34.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ฟ้องร้องคู่สัญญารายหนึ่งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้คู่สัญญาจ่ายชำระค่างวดงานก่อสร้างให้กับบริษัทเป็นเงินจำนวน 52.57 ล้านบาท พร้อมทั้งคืนเงินประกัน ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 10.60 ล้านบาทให้กับบริษัท เนื่องจากคู่สัญญาดังกล่าวได้กระทำการผิดสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างทำงานดังกล่าวโดยมิใช่เป็นความผิดหรือความบกพร่องของบริษัท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 คู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทจำนวน 52.81 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยกล่าวหาว่าบริษัททำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้า จึงขอยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้คู่สัญญาชำระค่าวงงานบางส่วนแก่บริษัท และให้บริษัทจ่ายชำระค่าเสียหายแก่คู่สัญญา ซึ่งสุทธิแล้วบริษัทต้องชำระค่าเสียหายแก่คู่สัญญาจำนวน 23.86 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่า ผลของการอุทธรณ์จะเป็นคุณต่อบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นในงบการเงิน

- 34.2 ในระหว่างปี 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางานโครงการ รวมจำนวน 1 คดีเป็นเงินประมาณ 2.62 ล้านบาทพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฝ่ายบริหารเชื่อว่า ผลของคดีจะเป็นคุณต่อบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากเรื่องดังกล่าวข้างต้นในงบการเงิน

#### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566